

ตรุษจีน

นำเสนอเมื่อ : 18 ม.ค. 2552

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ ซินเจี๋ยหุอิ ซินเนี่ยนฟาไช้

การสวัสดีที่ของชาวไทยคนจีนทุกคนครับ อีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันชาวไทยเชื้อสายจีนจะได้ทำพิธีกราบไหว้วิญญาณบรรพบุรุษของตนเอง ที่กล่าวมานี้ก็คือวันตรุษจีนนั่นเอง
ตรุษจีนนั้นคล้ายตั้งกับวันปีใหม่ในประเทศทางตะวันตก ร่องรอยของประเพณี และพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีน นั้นมีมานานกว่าศตวรรษ จริงๆแล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปได้ว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไร เป็นที่รู้จักและจำได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง 15 วัน การเตรียมงานฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวัน คริสต์มาสของประเทศตะวันตก) เมื่อผู้คนเริ่มซื้อของขวัญ, สิ่งต่างๆ เพื่อประดับบ้านเรือน, อาหารและเสื้อผ้า การทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวันก่อนตรุษจีน บ้านเรือนจะถูก ทำความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างบ้านอันหยิบบ้าน ซึ่งหมายถึงการกวาดเอาโชคร้าย ออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดสีฉวีวรรณทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยม ประตูหน้าต่างจะถูก ประดับประดาด้วยกระดาษที่มีคำอวยพรอย่างเช่น อยู่ดีมีสุข ร่ำรวย และอายุยืนเป็นต้น
วันก่อนวันตรุษจีนนั้นเป็นวันแห่งการการรื้อของจะพาไปถือวันขึ้นต้นเตามากที่สุด ในบรรดาการฉลองทั้งหมดเห็นจะได้ ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ อาหาร ไปจนถึงเสื้อผ้า อาหารค่ำนั้นประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารแห้งเช่นหิมฉีก ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความหมายต่างกัน อาหารอันโอชะอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรือง และความสุข เป็ดซึ่งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนำมาซึ่งโชคลี้ จี๊ไช้ (หมูเทศา) สวายุดคล้ายหมักดินได้จะนำความร่ำรวยมาให้อ และซุนมุดม (Jiaozi) หมายถึงบรรพบุรุษอวยพร และเป็นธรรมเนียมที่ใส่สีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคลเป็นการไล่ความโชคร้ายให้ออกไป และการใส่สีฟ้าหรือขาวเป็นสีมงคลห้าม ซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้วางใจ หลังจากอาหารค่ำทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจีน และในวันนั้นจะงดไปกราบ รัชยา หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสำหรับปีที่กำลังจะมาถึง
เมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณีดั้งเดิมโบราณเรียกว่า อังเป่า ซึ่งหมายถึง กระเป๋าคง เป็นการทำบุญที่ผู้แต่งงานให้เงินเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว ต่าง ออกมาเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ เริ่มจากญาติๆ แล้วต่อด้วยเพื่อนบ้าน ซึ่งคล้ายกับการที่ชาวตะวันตกพูดว่า "Let bygones be bygones" (อะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป) ในวันตรุษนี้ อารมณ์ไมโทโกรธจะถูกลืม และไม่สนใจ การฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ ซึ่งฉลองโดยการร้องเพลง เต้นรำ และงานแสดงโคมไฟ ถึงแม้ว่าการฉลองวันตรุษจีน จะมีแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่มีเหมือนกัน คือ การอวยพร ความสงบ และความรื่นเริงกับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน

ส่วนประกอบของการไหว้วันตรุษจีน

- เม็ดบัว** - มีความหมายถึง การมีลูกหลานที่เป็นชาย
 - เกาลัด** - มีความหมายถึง เงิน
 - สววยเตี่ยว** - คำของมีนออกเสียงคล้าย ความร่ำรวย
 - เตาหุหมักที่ทำจากถั่วแห้ง** - คำของมีนออกเสียงคล้าย เต็มไปด้วยความร่ำรวย และ ความสุข
 - หน่อไม้** - คำของมีนออกเสียงคล้าย คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข เต็มที่ทั้งจากถั่วสดนั้นจะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้เนื่องจากสีขาวซึ่งเป็นสีแห่งโชคร้าย
- สำหรับปีใหม่และหมายถึงการไว้วางใจ
- ปลาทูทั้งตัว** - หมายถึงความอุดมสมบูรณ์
 - ไก่** - หมายถึงความเจริญก้าวหน้า
 - เส้นหมี่** - หมายถึงชีวิตที่ยืนยาว
- ความเชื่อเรื่องโชคลางของวันตรุษจีน

ทุกคนจะไม่พูดคำหยาบหรือพูดคำที่ไม่เป็นมงคล ความหมายเป็นนัย และคำว่า สี้ ซึ่งออกเสียงคล้ายความตายก็จะต้องไม่พูดออกมา ต้องไม่มีการพูดถึงความตายหรือการไกลตาย และเรื่องผีซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องห้าม เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าๆ ก็จะไม่เอามาพูดถึง ซึ่งการพูดควรมีแต่เรื่องอนาคต และทุกอย่างที่ดีกับปีใหม่และการเริ่มต้นใหม่

หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่ คุณจะมีความเสียใจไปตลอดปี ดังนั้นแม่แต่เด็กคือที่ปฏิบัติตัวไม่ดีผู้ใหญ่ก็จะทน และไม่ตีสั่งสอน

การแต่งกายและความสะอาด ในวันตรุษจีนเราไม่ควรสระผมเพราะนั่นจะหมายถึง รุชชะล้างความโชคดีของเราออกไป เสื้อผ้าสีแดงเป็นสีที่นิยมสวมใส่ในช่วงเทศกาลนี้ สีแดงถือเป็นสีสว่าง สีแห่งความสุข ซึ่งจะนำความสว่างและเจิดจามาให้แก่ผู้สวมใส่ เชื่อกันว่าอารมณ์และการปฏิบัติตนในวันปีใหม่ จะส่งผลดีหรือผลร้ายไปตลอดทั้งปี เด็ก ๆ และคนโสด เพื่อรวมไปถึงญาติไกลชิดจะได้ อังเป่า ซึ่งเป็นของสีแดงใส่ตาย ธนบัตรใหม่เพื่อโชคดี

วันตรุษจีนกับความเชื่ออื่น ๆ สำหรับคนที่เชื่อโชคลางมากๆ ก่อนออกจากบ้านเพื่อไปเยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติ อาจมีการเชิญซินแส เพื่อหาฤกษ์ที่เหมาะสมในการออกจากบ้านและทางที่จะไปเพื่อ เป็นความเป็นสิริมงคล

บุคคลแรกที่พบและคำพูดที่ได้ยินคำแรกจะมีผลสำคัญมาก ถือว่าจะส่งผลดีตลอดทั้งปี การได้ยินนกร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือนกนางแอ่น ถือเป็นโชคดี

การเข้าไปหาใครในทองนอนในวันตรุษ ถือเป็นโชคร้ายดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยก็ต้องแต่งตัวออกมานั่งในห้องรับแขก

ไม่ควรใช้ฝืนหรือกรูไกรในวันตรุษเพราะเชื่อว่าเป็นการตัดโชคดี ทุกวันนี้ไม่ใช่ชาวชาวจีนทุกคนจะคงยังเชื่อตามความเชื่อที่มีมาแต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือ และปฏิบัติตาม เพราะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนธรรมเนียม และวัฒนธรรม โดยที่ชาวจีน ตระหนักดีว่าการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนเป็นการแสดงถึงความเคารพครุวีและเอกลักษณ์ ของตน

ศิษย์ครูล้าน
กอบชัย
โอเคเนชั่นบล็อก